
๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕5  

วันจันทร์ที่  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕5  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมหนองแหวน ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  

*************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสุค า  วินัน   ประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๒. นายวิษณุ    จันทร์เทพ  รองประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๓. นายสงวน  ไชยสมุทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๔. นายบุญลือ  ลังกากาศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๕. นายอ านวย  ก๋าปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๖. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๗. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๘. นางสุพรรณ์  ติยะกว้าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๙. นางจันทกานต์ น้อยหมอ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๐. น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๑. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๒. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล ต าบลเวียงพางค า  

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายฉัตรชัย  ชัยศิริ    นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
๒. นายวีรยุทธ    วิสุทธิเกษม   รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
๓. นายธนทรัพย์   เกเย็น    รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
๔. นายยศเชย  ไชยเดช   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
๕. นายสมศักดิ์   เครือสนใจ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2  
๖. นายทูน   ติยะ    ประธานผู้สูงอายุ  หมู่ที่  2  
๗. นายประเสริฐ  สุขเสาร์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2  
๘. นายเสนีย์   นนทจักร    ประธานผู้สูงอายุ  หมู่ที่  8  
๙. นายนพ   ทรายค า   กรรมการชุมชน  หมู่ที่  1  
๑๐. นางจันทร์จิรา  พัฒนานุกูล   อ.ส.ม.  หมู่ที่  7  
๑๑. นายประพันธ์  ไชยวงค์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2  
๑๒. นายหลง   นามสุก    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7  
๑๓. น.ส.ณัฐปภัสสร์  ยามูล    ประธานชุมชน  หมู่ที่  10  เขตที่  1  
๑๔. นายจันทร์   ทะวิชัย    สารวัตรก านันต าบลเวียงพางค า  



๒ 

๑๕. นางอ าพา   สรทวีสิน   อ.ส.ม.  หมู่ที่  7  
/ 16.นางกุหลาบ … 

๑๖. นางกุหลาบ   ขาเลศักดิ์   ผู้อ านวยการกองคลัง  
๑๗. น.ส.สุทราทิพย์  บุญมี    รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา  
๑๘. นายสมพงษ์  วงค์ธรรม   ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  2 
๑๙. นายมารุต   เกียรติวัฒน์  ประธานชุมชน  หมู่ที่  2  
๒๐. นายอินทวน  ช่ืองาม    ประธานชุมชน  หมูที่  10  
๒๑. นางทัศมาลี   ข่ายสุวรรณ์   ประธานแม่บ้าน  หมู่ที่  10  
๒๒. นางดารินทร์  ตารินทร์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
๒๓. นางกัญชพร  มาลัย    กรรมการชุมชน  หมู่ที่  10  เขตที่  1  
๒๔. นางกมลรัตน์  เซี่ยงหว่อง   ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลเวียงพางค า  
๒๕. นายจรัญ   วงค์แสนศรี   ตัวแทน  อ.ป.พ.ร.  หมู่ท่  2  
๒๖. นางมาลี   กองสอน   ตัวแทน  อ.ส.ม.  หมู่ที่  10  
๒๗. นายเจษฎา   ช านาญไพสนฑ์   ตัวแทนเยาวชน  หมู่ที่  5  
๒๘. ร.ต.ต.ศรีทอน  เวียงโอสถ   สว (ป) สภ.แม่สาย  
๒๙. ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์  สว่างเต็ม   ผู้อ านวยการกองคลัง  
๓๐. นายจุติโชค   ข่ายสุวรรณ์   นักศึกษาฝึกงาน  
๓๑. นางทัศนีย์   แสงแก้ว   เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ  
๓๒. น.ส.ชนัญชิตา  หว่างเช้ือ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
๓๓. น.ส.หทัยทิพย์  ก๋าใจค า    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
๓๔. ส.อ.วิษณุ   ยะฝั้น    นักพัฒนาชุมชน  
๓๕. น.ส.รุ่งทิพย์  อายุโรจน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๓๖. นายไววิทย์   ติวัน    นายช่างโยธา  
๓๗. นายสมพงษ์  ศรีณรงค์   คนงานทั่วไป  
๓๘. นายอุดมทรัพย์  ศักดิ์แสน   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
๓๙. นายนพพงษ์  แก้วบุญเรือง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
๔๐. น.ส.พัชรณัฏฐ์  อภัยสุวรรณ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
๔๑. น.ส.นงค์เยาว์  เทพสิงห์   นักวิชาการคลัง  
๔๒. น.ส.จุฬาลักษณ์  มณีรัตน์   เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน  
๔๓. นางธมลวรรณ  ปันศรี    เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
๔๔. นางวริศรา   มาเนตร   บุคลากร  
๔๕. ส.อ.หญิง สุภาวดี  อุ่นเรือน   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๔๖. น.ส.รุ่งรัตน์   แก้วแก่น    พยาบาลวิชาชีพ 
๔๗. นายภานุพงษ์  จันทร์ต๊ะดา   ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  
๔๘. นายบุญมี   วินัน    พนักงานวิทยุ  
๔๙. นายเสาร์ค า  ต๊ะจุ้ม    พนักงานดับเพลิง  
๕๐. นายคมสัน   วงค์ขุนสาย   พนักงานดับเพลิง  

 



๓ 

 
/ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. … 

 

ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. 

นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  เลขานุการสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
เข้าห้องประชุม จะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ  กันกับผู้เข้าประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯ  ให้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว  รายงาน
ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวน    ๑๒  คน  ครบองค์ประชุมแล้วและ
อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
  นายสุค า  วินัน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า   ได้กล่าวว่า  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวัน พุธท่ี 15 
สิงหาคม ๒๕๕5 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- แจ้งให้เลขานุการสภาฯ  อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕5 

นายด ารงค์ พนาพิทักษ์ทอง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

-  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม  ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีผู้ใดขอ
เปลี่ยนแปลง  แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องรับรองการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  
ประจ าปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕5 

เห็นชอบ    ๑๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
  งดออกเสียง   ๑ เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

 - ไม่มี – 

 

/  ญัตติร่างเทศบัญญัติ ... 



๔ 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติร่างเทศบัญญัติท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1  แถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ตามที่สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้ลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  พ.ศ. 2556 ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
15  สิงหาคม 2555 และที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาข้ันแปร
ญัตติ  จ านวน 7 คน  และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่
สภาเทศบาลฯ  มีมติรับหลักการ  ซึ่งได้ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 
2555 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ปิดรับค าแปร 

-  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วและได้รายงานพร้อมทั้งบันทึกความเห็นต่อ
ประธานสภาฯ  แล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 และประธานสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงาน
แก่สมาชิกสภาเทศบาลฯ แล้วก่อนวันประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2555 จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติแถลงผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลฯ รับทราบ 

-  ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติกล่าวรายงานการประชุม  ต่อไปครับ 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

-  เรียนท่านประธานสภา ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายสมศักดิ์  พรมมินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาลและเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอแถลงในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดังนี้ 

 ประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
--------------------------------------  

  ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค ามีมติรับ
หลักการในวาระที่ ๑  ตามระเบียบก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติข้ึนมา   เพื่อพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๖  ก่อนเสนอสภาเทศบาลพิจารณาในวาระ
ที่ ๒  ข้ันแปรญัตติ  ในที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 

๑. นายสมศักดิ ์ พรมมินทร์     กรรมการแปรญัตติ  
๒. นายอ านวย  ก๋าปัญญา     กรรมการแปรญัตติ 
๓. นายบุญลือ  ลังกากาศ     กรรมการแปรญัตติ 
๔. นายสงวน  ไชยสมุทร์      กรรมการแปรญัตติ 
๕. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  กรรมการแปรญัตติ 
๖. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง     กรรมการแปรญัตติ 
๗. นางจันทกานต์  น้อยหมอ  กรรมการแปรญัตติ 

และคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอให้  นายสมศักดิ์   พรมมินทร์  เป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติของสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค าต่อไป 

/  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ... 



๕ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

            ( ลงช่ือ )   นายสุค า    วินัน 
                       ( นายสุค า    วินัน ) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

-  หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ก็ได้มีการประชุมแปรญัตติของ
คณะกรรมการ  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2555  และได้มีการส่งเป็นบันทึกข้อความให้กับ
ประธานสภาฯ  ดังนี้  บันทึกข้อความ  กิจการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย  วันที่  ๒๑  เดือน สิงหาคม  พ.ศ . ๒๕๕๕  เรื่อง  รายงานผลการแปรญัตติ   
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า   เรื่องเดิม
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค ามีมติรับหลักการในวาระที่ ๑  
ตามระเบียบก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติข้ึนมา   เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๖  ก่อนเสนอสภาเทศบาลพิจารณาในวาระที่ ๒  ข้ันแปร
ญัตติ  ข้อเท็จจริง  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เทศบาล
ต าบลเวียงพางค า  อันเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามบันทึกการประชุม   ข้อน าเรียน
เสนอ / พิจารณา   เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ   ลงช่ือ  นายสมศักดิ์  
พรมมินทร์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

-  อีกฉบับหนึ่งเป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เทศบาลต าบลเวียงพางค า  เมื่อวันท่ี ๒๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5  
เวลา ๐๙.00 – ๑๖.๐๐ น.   ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า   มีผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  7  ท่าน เริ่มประชุมเวลา  09.๓๐ น.  เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของ สภาเทศบาลได้
ด าเนินการประชุมเพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
2556  ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ตามวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-  ไม่มี   - 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-  ไม่มี   - 

ระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติท่ีเสนอใหม่ 

เนื่องด้วยในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า สมัยสามัญ  สมัยที่ 
๓  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า
มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๕๖  เทศบาลต าบลเวียง
พางค า  ในวาระที่ ๑   ตามระเบียบก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติข้ึนมา  เพื่อพิจารณา

/  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ... 



๖ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๖ เทศบาลต าบลเวียงพางค า ก่อนเสนอสภา
เทศบาลพิจารณาในวาระที่ ๒  ข้ันแปรญัตติ    ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ก าหนด
รับค าแปรญัตติ ในวันที่ ๑๖ , ๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. –  
๑๖.๓๐ น.  และก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่  ๒๐ สิงหาม ๒๕๕๕  ปรากฏ
ว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอเสนอแปรญัตติ  แต่นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค าขอเสนอ
แปรญัตติ  ดังนี้ 

ข้อ ๑ แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน ( 
ฝ่ายการเมือง )  รายการค่าตอบแทนสมาชิก อปท. ตั้งไว้ ๑,๕๕๔,๘๐๐ -.บาท  รายการที่ (๓)  
สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน ๑,๒๐๙,๒๐๐ -.บาท ( หน้า๒/๕๐ ) แปรญัตติเพ่ิม ในรายการ
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. เป็นจ านวนเงิน ๑,๕๕๕,๒๐๐ -.บาท  รายการท่ี (๓) สมาชิก
สภาเทศบาล  เป็นจ านวน เงิน ๑,๒๐๙,๖๐๐-. บาท  เนื่องจากมีการค านวณผลลัพธ์ผิดพลาด  
จ านวนเงิน ๔๐๐-. บาท  

ข้อ ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดวัสดุ  
รายการวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๐๐,๘๐๐-. บาท (หน้า ๗/๕๐ ) แปรญัตติลด  เป็นจ านวนเงิน 
๑๐๐,๔๐๐-. บาท เพื่อให้เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ 
ข้อ ๓. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ของแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะที่ตั้งไว้เป็นรายละเอียด
คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงินงบประมาณ 31,000.- บาท แต่ภายหลังมีการ
ปรับลดงบประมาณเป็น 15,000.- บาท แต่ไม่ได้มีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
จากเดิม  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 ตั้งไว้ 15,000.- บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 core) และมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจ า หรือมี  HTT 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จ านวน 1หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1.5 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง แผนงานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี 

/ แนวทางการพัฒนา  … 



๗ 

แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดี ล าดับที่ 11 หน้า 164   

ขอแก้ไขรายละเอียด ดังน้ี 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 ชุด   ตั้งไว้  15,000.- บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 1 

เครื่อง ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 

GHz หรือดีกว่า จ านวน 1หน่วย 
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 G 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 500 GB หรือมี Solid  State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ  10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 18 นิ้ว จ านวน  1 หน่วยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2555 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี  แนวทางการพัฒนาที่ 4 
ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดี  
หน้า 164 ล าดับที่ 11 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ      ๗      เสียง  
                  ไมเ่หน็ชอบ    -      เสียง  
                  งดออกเสยีง    -      คน  

ทั้งนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๖  
ได้ให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  ดังนี้ 

๑. ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น    ควรมีความ
เช่ือมโยง จากวิสัยทัศน์การพัฒนา ซึ่งคณะผู้บริหารก าหนดใหม่ คือ  “เวียงพางค าเป็นเมืองน่า
อยู่  มุ่งสู่สากลอย่างยั่งยืน  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดมั่นธรรมาภิบาล”   สู่การก าหนด
นโยบาย  สู่การก าหนดแผนงาน   สู่การก าหนดโครงการ   สู่การก าหนดกิจกรรม  ตามล าดับ  
ทั้งนี้ต้องมีกระบวนการในการพิจารณาที่สอดคล้องกัน  และครอบคลุมทุกภาคส่วน  เพราะใน
สาระของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๖ ยังไม่มีความชัดเจนในแง่ของ 
วิสัยทัศน์การพัฒนา  ทั้งยังไม่ครอบคลุมในนโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค าได้
แถลงต่อสภาเทศบาล เมื่อวันพุธที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔  จึงไม่สามารถตอบโจทย์ของการ

/ พัฒนาที่ท่านตั้งข้ึนเองได ้… 



๘ 

พัฒนาที่ท่านตั้งข้ึนเองได้ 

๒. ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  ควรมีการก าหนด
เป้าประสงค์ให้ชัดเจนว่าการพัฒนาหรือการด าเนินการในปีนั้นๆจะเป็นไปในทิศทางใด  ควรมี
แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารงบประมาณ  รวมถึงมีการจัดรูปแบบของการจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน  เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม  สามารถจับต้องได้  ทั้งยังเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องแห่งงบประมาณ  และเกิดความคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล   ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถ่ิน  และความต้องการของ
ชุมชน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการ  และการมีส่วนร่วมของชุมชน   และให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค าอันเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓. ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  ควรให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มกิจกรรมทางสังคม  ทุกบริบททางสังคมต้องได้รับประโยชน์จากนโยบายที่เท่าเทียมกัน  ไม่
กระจุกตัวอยู่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  เพราะท้องถ่ินของเรามีความ
หลากหลายทางชาติพันธ์ุ  มีความแตกต่างทั้งทางด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ
ประวัติศาสตร์ชุมชน  ทั้งยังเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ที่มีความเสี่ยงทางด้าน
วัฒนธรรม   การแพร่กระจายของยาเสพติด   การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ   การเข้ามาของ
แรงงานต่างด้าว  สิ่งต่างๆเหล่าน้ีล้วนมีความส าคัญเพราะเป็นปัญหาของความมั่นคงของชาติ   
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต าบลเวียงพางค า   อนึ่งเนื่องด้วยในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean  Economic  Community   
ควรมีการจัดโครงการ  หรือกิจกรรมที่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน Asean  Economic  Community   เพื่อให้เกิดการตื่นตัว  และการตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนา  รวมถึงการตั้งรับการพัฒนาอย่างรู้เท่าทัน  เพื่อให้เกิดพื้นที่ในการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นรูปธรรม อันน าไปสู่การตกผลึกเป็นองค์ความรู้ในชุมชน บนพื้นฐาน
ของความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

๔. ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  ควรให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอันดับต้นๆ  เพราะการพัฒนาต้องเริ่มที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นรากฐาน
ของชุมชน  ต้องค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพ  และศักยภาพ  ของเยาวชน  ผู้น าชุมชน  และ
ผู้ด้อยโอกาส  รวมถึงประชาชนทั่วไป   เพื่อให้เกิดสหจิตร่วมกัน   มีจิตสาธารณะ  เกิดพื้นที่ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม เป็นก าลังในการพัฒนาสังคม  และ
ชุมชน  ทั้งนี้ยังมีค ากล่าวที่ว่า การศึกษาพัฒนาคน  คนพัฒนาชาติ  ที่สามารถน ามาถอดรหัสสู่  
การพัฒนาทางด้านการศึกษา   และการจัดองค์กร  ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต   เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างเต็มภาคภูมิ  ประกอบกับควรมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของเทศบาล  และสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อเทศบาล  ลดข้ันตอนใน
การติดต่อราชการสู่ระบบ  One  Stop  Service  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน   
และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 

๕. ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  ประการส าคัญคือ
ต้องมีความคุ้มค่า  เพราะงบประมาณที่ได้มาส่วนหนึ่ง    เราได้มาจากการจัดเก็บรายได้จากพ่อ
แม่พี่น้องประชาชนต าบลเวียงพางค า    ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณต้องค านึงถึงความคุ้มค่า   

/ และอรรถประโยชน์มวลรวม ... 



๙ 

และอรรถประโยชน์มวลรวม    ในหลายกรณีอาจมีความจ าเป็นที่เราต้องใช้งานวิจัย   และงาน
สถิติ  หรือผลการประเมินจากองค์กรภายนอก  มาร่วมในการก าหนดแนวทางของการ
ด าเนินงาน  เพื่อให้เกิดการหลอมรวมของแนวคิดเชิงวิชาการ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กร  ที่ส าคัญควรสื่อถึงเอกลักษณ์ของการเป็นชุมชนล้านนาที่มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งมา
ยาวนาน  และแสดงถึงอัตลักษณ์ของเวียงพางค า สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและพระราช
กฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๖. ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ต้องค านึงถึงความ
เป็นไปได้เพราะร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๖  ทต. เวียงพางค า         
มีโครงการที่ต้องจัดการอบรมหลายโครงการในห้วงระยะเวลา  ๑  ปีงบประมาณ  ซึ่งโครงการ
ต่างๆถึงแม้ว่าจะมีความส าคัญ  และเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล   หรือเป็นระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการที่ต้องจัดให้มี   แต่ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของการด าเนินการและระยะเวลา
ในการด าเนินการ  ทั้งยังหากด าเนินการไปแล้วต้องมีการติดตามประเมินผลโครงการ   อนึ่ง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการควรมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ  
หรือกิจกรรมต่างๆให้มีความต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล   นอกจากนี้ยังอาจ
ผนวกรวมกับนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ว่า  “ด่วน”  และ “ท าทันที”   ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต าบลเวียงพางค า   ลงช่ือ     
นางจันทกานต์ น้อยหมอ  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้บันทึก  

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบรายงานผลการแปรญัตติแล้ว จึงขอให้พิจารณาร่าง
เทศบัญญัติในวาระที่สองและสามต่อไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้
ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการ   แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับค า
แปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

-  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ  มีผู้ใดจะอภิปรายพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ หรือไม่ 

-  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอมติที่ประชุมจะเห็นด้วยกับค าแปรญัตติในวาระที่สองหรือไม่ 

-  เมื่อสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นด้วยในวาระที่สอง ตามระเบียบฯ ข้อ 52 ก าหนดไว้ว่าการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

-  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในการให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2556 หรือไม่ 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมในการเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ดังนี้ 

เห็นชอบ    ๑๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
  งดออกเสียง   ๑ เสียง 

/ เรื่องที่เสนอใหม ่... 



๑๐ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 

5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สาย ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลเวียงพางค า หมู่ท่ี ๔, หมู่ท่ี ๘ และหมู่ท่ี ๙ โดยการไฟฟ้าได้แจ้งค่าใช้จ่ายขยาย
เขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 4 เป็นเงิน 551,944.54 บาท   หมู่ท่ี 8 เป็นเงิน 
363,984.32 บาท และหมู่ท่ี 9 เป็นเงิน 717,740.76 บาท รวมเป็นเงิน ท้ังสิ้น  
1,633,669.62  บาท 

 -  ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ  กล่าวช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 

-  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ขอเสนอญัตติบรรจุ
เข้าการพิจารณาของสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า ในสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ดังนี ้

1.  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงิน  ตามมาตรา 67 ทวิ งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สาย ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบลเวียงพางค า   หมู่ที่  ๔, หมู่ที่  ๘ และหมู่ที่  ๙ โดยการไฟฟ้าได้แจ้ง
ค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4  เป็นเงิน 551,944.54 บาท, หมู่ที่ 8 เป็น
เงิน 363,984.32 บาท และหมู่ที่ 9 เป็นเงิน 717,740.76 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 
1,633,669.62 บาท 

เรื่องเดิม  ตามที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2555  มีมติ ให้ความเห็นชอบการโอนเงิน ตามข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2555 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2541 โดยขอโอนเงิน  งานไฟฟ้า  ถนน  งบด าเนินการค่าใช้จ่าย  
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  จ านวน
เงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งเป็นรายการใหม่เป็นงบเงินอุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วน
ราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สาย   เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบลเวียงพางค า  หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่  ๙ จ านวนเงิน  ๒,๔๐๐ ,๐๐๐ 
บาท 

การไฟฟ้าได้แจ้งค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4   เป็นเงิน 
551,944.54 บาท, หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 363,984.32 บาท และหมู่ที่ 9 เป็นเงิน 
717,740.76 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,633,669.62 บาท 

เรื่องเดิม  ตามที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2555   มีมติให้ความเห็นชอบการโอนเงินตามข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2555 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.2541 โดยขอโอนเงิน งานไฟฟ้า ถนน งบด าเนินการค่าใช้จ่าย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จ านวน
เงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งเป็นรายการใหม่เป็นงบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วน
ราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สาย  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบลเวียงพางค า หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ จ านวนเงิน๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

/ กรณีเรื่องนีข้อความเห็นชอบ ... 



๑๑ 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

-  กรณีเรื่องนี้ ขอความเห็นชอบการจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สาย ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต าบลเวียงพางค า หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙  เรื่องนี้เคยผ่านสภาไปครั้งหนึ่งแล้วในการขอ
โอนตั้งแต่แรก  แต่ในวันน้ีเท่าที่มีเท่าที่มีการประมาณการ การไฟฟ้าได้แจ้งค่าใช้จ่ายขยายเขต
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4  เป็นเงิน 551,944.54 บาท, หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 363,984.32 
บาท และหมู่ที่ 9 เป็นเงิน 717,740.76 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,633,669.62 บาท   
จึงขอสอบถามท่านนายกฯ  ว่ามีความจ าเป็นใดที่จะต้องจ่ายเงินในวงเงิน  ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท   
ขอให้ท่านนายกฯ  ช้ีแจงในส่วนน้ีด้วยครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

- ในส่วนที่เราได้ขอโอนเงินไว้แต่แรกนั้นข้ันต้นก่อนที่เราจะได้น าเรื่องมาพิจารณาในสภาเรา
ได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้าว่าเราได้รับการอนุมัติเท่าไหร่ในส่วนของการประมาณการแต่ละ
หมู่บ้านหรือว่าเราได้รับโอนงบประมาณจ านวน  ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท   มาก่อน  และขณะนี้เรา
ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าวงเงินงบประมาณในการโอนทั้งหมด  1,633,669.62 
บาท  นี่คืองวดแรกที่เราจะต้องจ่ายให้การไฟฟ้า  ในส่วนที่เหลือได้รอการประมาณการจากการ
ไฟฟ้าในส่วนของหมู่ที่  ๔  และหมู่  ๘ งบประมาณเป็นเท่าใดจะได้ขอการอนุมัติจากสภาต่อไป 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

-  เรียนท่านนายกฯ  หากเป็นตามที่ท่านช้ีแจงมาก็ควรจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ
รายละเอียดให้ถูกต้องจึงเรียนให้ท่านประธานสภาแก้ไขจาก  ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท   แก้ไขเป็น  
1,633,669.62 บาท  ด้วยเพราะถ้าหากมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมก็ควรแก้ไขตัวเลขของจ านวน
เงินให้ตรงกันด้วย 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

- อยากให้ท่านกลับไปดูในแบบขอเสนอญัตติที่ผมได้เสนอไว้  ได้ระบุจ านวนเงิน รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 1,633,669.62 บาท  ในหน้าแรกของแบบเสนอญัตติ  ซึ่งผมคิดว่าในส่วนของเอกสาร
วาระการประชุมที่เจ้าหน้าที่จัดท าน่าจะมีการผิดพลาดในด้านข้อมูลของวงเงินในส่วนของวาระ
การประชุมสภา  แต่ใส่วนของแบบเสนอญัตตินั้นรายละเอียดถูกต้องแล้วครับ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

-  ขอความเห็นชอบการจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สาย ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลเวียงพาง
ค า หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ โดยการไฟฟ้าได้แจ้งค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 551,944.54 บาท  หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 363,984.32 บาท และหมู่ที่ 9 เป็น
เงิน 717,740.76 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น  1,633,669.62  บาท  ดังนี้ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    ๑๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง  

งดออกเสียง   ๑ เสียง 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

5.2  เรื่อง การขอพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๗ โดยขอโอนลดจากเงินท่ีไม่จ าเป็นต้องจ่ายและเงินเหลือจ่าย จ านวน 1,646,290  
บาท และโอนเพ่ิมมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 
1,646,290 บาท 

/ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ... 



๑๒ 

 -  ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ  กล่าวช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

- ญัตติ เรื่อง การขอพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๑    
ข้อ ๒๗  ดังนี้ 

เรื่องเดิม  ตามที่กฎหมายก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบายโดย
ไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ 
และนโยบาย ตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  ซึ่ง
ตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ สามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) ในยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  มีแผนงาน
โครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่ราชการ/เทศบาล     

ข้อเท็จจริง   แต่เนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๕  ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณดังกล่าวไว้  นายกเทศมนตรีจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ เพื่อด าเนินการดังนี้  

โอนลด  ในส่วนเงินคงเหลือที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ และเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการต่างๆ 

1. ด้านบริหารงานท่ัวไป   

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) แยกเป็น 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 1)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน   ขอโอนลด  จ านวน    25,000 บาท 
ประเภท 2)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ขอโอนลด  จ านวน  170,000 บาท 

 3)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ขอโอนลด  จ านวน    30,000 บาท 

งานบริหารงานคลัง 

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) แยกเป็น 

ประเภท 
1)  เงินเดือนพนักงาน   ขอโอนลด  จ านวน    90,000 บาท 
2)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน   ขอโอนลด  จ านวน    25,000 บาท 
3)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ขอโอนลด  จ านวน    30,000 บาท 
4)  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ขอโอนลด  จ านวน      3,000 บาท 

หมวด ค่าตอบแทน แยกเป็น 

ประเภท 
1)  ค่าเช่าบ้าน   ขอโอนลด  จ านวน    14,000 บาท 

2)  เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร ขอโอนลด  จ านวน    16,500 บาท 

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย   หมวดอื่น รายการ ค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ขอโอนลด  จ านวน   
48,366 บาท 

/ 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม ... 



๑๓ 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม   

2.1 แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  แยกเป็น 

ประเภท 
1)  เงินเดือนพนักงาน    ขอโอนลด  จ านวน  200,000 บาท 
2)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ขอโอนลด  จ านวน      5,000 บาท 
3)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ขอโอนลด  จ านวน  300,000 บาท 

หมวด ค่าตอบแทน แยกเป็น 

ประเภท 1)  ค่าเช่าบ้าน ขอโอนลด  จ านวน      6,000 บาท 

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน   

2.2.1  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  แยกเป็น 

ประเภท 
1)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ขอโอนลด  จ านวน    80,000 บาท   
2)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ขอโอนลด  จ านวน    15,000 บาท 

2.2.2  งานไฟฟ้าถนน   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง       กับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  รายการโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านในต าบล
เวียงพางค า หมู่ที่ 1 – 10  ขอโอนลด  จ านวน    20,648 บาท 

2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

ประเภท 
1)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ เสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยและการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของประชาชน ขอโอนลด จ านวน 29,727 บาท 
2)  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ขอโอนลด จ านวน 161,000 บาท 

2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

2.4.1 งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

ประเภท 1)  โครงการแข่งขันกีฬาของเด็กปฐมวัย ขอโอนลด จ านวน 17,202 บาท 

2.4.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

ประเภท 
1)  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าโครงการ
บรรพชาภาคฤดูร้อน 

ขอโอนลด จ านวน 3,950 บาท 

 

 
2)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา งานประเพณีต่างๆ และรัฐพิธี 

ขอโอนลด จ านวน 5,257 บาท 

 

/ 3.  ด้านการเศรษฐกิจ ... 



๑๔ 

3.  ด้านการเศรษฐกิจ   

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

ประเภท อาคารต่าง ๆ 

1)  โครงการก่อสร้างต่อเติมและซ่อมแซมหอประชุมศาลารวมใจ  หมู่ที่ 5 บ้านป่า
เหมือดรุ่งเจริญ  ขอโอนลด จ านวน 1,000 บาท 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1) โครงการก่อสร้างติดตั้งฝารางระบายน้ าเหล็กบ้านห้วยน้ าริน หมู่ที่ 7   ขอโอนลด 
จ านวน 29,000 บาท 

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (หลังอนามัย) หมู่ที่ 6         
บ้านผาหมี  ขอโอนลด จ านวน 500 บาท 

3)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยวัลลิยา หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ 
ขอโอนลด จ านวน 47,000 บาท 

4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสิงคโปร์ หมู่ที่ 2 บ้านดอย
งาม  ขอโอนลด จ านวน 122,000 บาท 

ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ขอโอนลด จ านวน 47,490 บาท   

 
 3.2  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

1)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ขอโอนลด จ านวน 28,060 บาท 

4.  ด้านงบกลาง  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวด งบกลาง   

4.1  ประเภท  เบ้ียยังชีพคนพิการ  ขอโอนลด จ านวน 25,790 บาท 

4.2  ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  ขอโอนลด จ านวน 
48,800 บาท 

รวมโอนลดท้ังสิ้น  1,646,290 บาท 

โอนเพ่ิม เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  10  รายการ  แยกตามรายละเอียด ดังน้ี  

- ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  3  รายการ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส านัก
ปลัดเทศบาล ต าบลเวียงพางค า  รายละเอียดดังนี้ 

1. ชุดไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ส าหรับสตูดิโอพร้อมตัวกันสั่นสะเทือนและตัวกันน้ าลาย  
ราคา  9,990 บาท  จ านวน  1 ชุด   

/ 2. ขาต้ังไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ … 



๑๕ 

2. ขาต้ังไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะปรับระดับได้ ราคา  4,300  บาท  จ านวน 1 ชุด   
3. หูฟังมอนิเตอร์ชนิดไดนามิค ขนาดตัวขับ  40 ม.ม. ตัวครอบแบบปิดกันเสียงรบกวนจาก  

ภายนอก,100 mW.,32 ohms ราคา  3,200  บาท  จ านวน 1 ชุด   
รวมเป็นเงิน  17,490  บาท   

- ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา รายการเครื่องออกก าลังการกลางแจ้ง   จ านวน 2 ชุด รายการชุดละ  
149,900 .- บาท จ านวน  1  รายการ ประกอบด้วย 

(1) เครื่องออกก าลังกายแขน  
(2) เครื่องออกก าลังกายข้อเข่า  
(3) เครื่องนวดหลังออกก าลังแขน  
(4) เครื่องซิทอัพหน้าท้อง  
(5) เครื่องแก้ปวดข้อเข่า  
(6) เครื่องบริหารข้อสะโพก 
(7) เครื่องออกก าลังแขนและหน้าท้อง 
(8) เครื่องบริหารข้อเข่า 
(9) เครื่องยกน้ าหนัก 
(10) เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก 
(11) เครื่องออกก าลังขาแบบถีบ 
(12) เครื่องบริหารขา ข้อสะโพก 
(13) เครื่องว่ิงเดินแบบสลับซ้ายขวา แบบติดเบรก 
(14) จักรยานบริหารข้อเข่าแบบเบาติดเบรค 

รวมเป็นเงิน  299,800  บาท    

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่า ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 6 รายการ ประกอบด้วย 

1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามวัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.50 ตารางเมตร  เป็นเงิน  60,000  บาท 

2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลัง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 53.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร   เป็นเงิน  
83,000  บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราวกันตก ซอย 7 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางใหม่ ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 316.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,264.00 ตารางเมตร พร้อมราวกันตกขนาด
ยาว 52.00 เมตร  เป็นเงิน  715,000  บาท 

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  ด้านทิศตะวันตกใต้วัดป่าเหมือด  หมู่ที่  9       ขนาดกว้าง
ภายใน 0.50 x0.50 เมตร  ยาว 10.00 เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร       จ านวน   7  ท่อน  
ยาว  12.00 เมตร  เป็นเงิน  46,000  บาท 

 

/ 5. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม … 
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5. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอย 7  หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือด  ขนาดกว้าง   2.10 
เมตร  สูง 2.10 เมตร  เป็นเงิน  400,000  บาท 

6. โครงการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30 เมตร  จ านวน 20 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก  คสล.  จ านวน 1 บ่อ  ซอยมาดีรีสอร์ท ระยะทาง 21.00 เมตร  เป็นเงิน  25,000  บาท 

รวมเป็นเงิน  1,329,000 บาท  

รวมโอนเพ่ิมท้ังสิ้น  1,646,290 บาท 
 

ระเบียบข้อกฎหมาย    

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน (รายละเอียดตามเอกสาร ร่างบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบ จ านวน  7 ฉบับ)    

3. ญัตติ เรื่อง การพิจารณาแนวทางแก้ไขการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม และหมู่
ที่ 7 บ้านห้วยน้ าริน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าเอ่อล้น 
ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ ารินและหมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม 

เรื่องเดิม  ตามที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2555 สภาเทศบาลฯ มีความเห็นให้กับทางผู้น าทั้งสองหมู่บ้านได้ไปประชุมช้ีแจงให้กับประชาชนทราบ  และขอความเห็น
ในการแก้ไขปัญหาจะได้เสนอขอบรรจุเข้าวาระการประชุมในครั้งต่อไป นั้น 

ข้อเท็จจริง  เทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2 ตามหนังสือ
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านดอยงามหมู่ที่ 2 ที่ พิเศษ 24/2555 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการประชุม
ประชาคมของหมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00 น.  ณ ศาลารวมใจ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคม จ านวน 34 คน และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่เห็นชอบในการด าเนินโครงการวางท่อระบายน้ า ดังกล่าว 

ระเบียบข้อกฎหมาย  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

ข้อพิจารณา   เพื่อน าเรียนพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ร่วมกัน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ จ านวน  2 ฉบับ)    

4. ญัตติ เรื่อง การพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาประชาชน ตามโครงการพัฒนา “สังคม
ปลอดภัยสุขใจประชาชน” (ดอยช้างงู หมู่ที่ 1 ต าบลเวียงพางค า) 

  เรื่องเดิม  ด้วยเทศบาลต าบลเวียงพางค าได้รับหนังสือ จากมูลนิธิพระอินทราทิตย์ศรีล้านนา        
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขอการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา “สังคมปลอดภัยสุขใจ
ชุมชน” เนื่องจากมูลนิธิพระอินทราทิตย์ศรีล้านนา ได้ตรวจสอบการปรับพื้นถนนและที่ดินต่อเนื่องบริเวณหน้าวัดถ้ าผาจม
ถึงถนนทางข้ึนดอยช้างงู (ดอยดาวดึงส์) แล้วพบว่ากลุ่มของนายทุนพัฒนาที่ดินเพื่อจัดสรรขายใช้รถแมคโครตักดินรุกเขต
ถนนเดิมเข้าไปลึกมาก และขุดดินสูงชันด้านข้าง ถ้าฝนตกดินจะพังทลาย ถนนก็จะเสียหาย 

 
/ ระเบียบข้อกฎหมาย ... 
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ระเบียบข้อกฎหมาย    ตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

ข้อพิจารณา  เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกันต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ จ านวน  2 ฉบับ)    

5. ญัตติ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 

ข้อกฎหมาย   มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง    (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖ “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อ  สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี” และสอดคล้องตามนัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ข้อพิจารณา  นายกเทศมนตรีรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕5๕ 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 (เอกสารประกอบ  จ านวน  10  ฉบับ) 

พร้อมหนังสือนี้ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 12 ชุด เพื่อให้ท่านได้พิจารณา
แจกจ่ายให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาล่วงหน้า และส าเนาแจกจ่ายผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป ทั้งนี้ ขอความกรุณาจาก
ท่านได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล จัดเตรียมเอกสารและระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้า
พิจารณาในวันประชุมด้วย    ตลอดจนขอความกรุณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังการประชุมโดย
ทั่วกัน 

นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า จึงขออนุมัติด าเนินการและขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน/ ราชการ/ เทศบาล ต่อไป 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

-  ขอมติจากที่ประชุมในการขอพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๑ ข้อ 
๒๗ โดยขอโอนลดจากเงินที่ไม่จ าเป็นต้องจ่ายและเงินเหลือจ่าย จ านวน 1,646,290  บาท 
และโอนเพิ่มมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1,646,290 
บาท 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    ๑๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง  

งดออกเสียง   ๑ เสียง 

นางดารินทร์  ตารินทร์ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบวาระ
การประชุม  สาระที่  5  ข้อ  5.2  ในวันน้ีเจ้าหน้าที่จัดท างบประมาณหรือท่านปลัดเทศบาล
ติดภารกิจราชการที่จังหวัดเชียงราย  ในกรณีหากสมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเห็นชอบที่จะโอน
เงินส่วนน้ี  เกี่ยวกับในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1,646,290 บาท  ส าหรับ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ทั้ง  6  รายการนี ้ ท่านปลัดเทศบาลก็ได้แนะน าว่าให้สภา
ท้องถ่ินได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสมาชิกสภาท้องถ่ินข้ึนมาเฉพาะเพื่อจะพิจารณาว่า
โครงการทั้ง  6  โครงการที่จะด าเนินการเป็นไปตามที่ประชาชนต้องการหรือไม่  ซึ่งทั้ง  6  

/ โครงการได้ตรวจสอบแล้ว … 



๑๘ 

โครงการ  ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏอยู่ในแผนสามปี  แต่ทว่า  เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่เพราะ
พิจารณาดูแล้วใช้งบประมาณค่อนข้างจะสูง  อย่างเช่นโครงการของหมู่ที่  10  จึงให้สมาชิก
สภาฯ  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งเพื่อออกไปตรวจสอบดูพื้นที่ของโครงการ
ก่อสร้างพร้อมกับรูปแบบและประมาณการก่อสร้างของกองช่างน าไปประกอบด้วย  ถ้าสภามี
การเห็นชอบในตรงนี้แล้วในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเราจะเหลือเวลาอีก  30  กว่าวันก็จะ
สิ้นปีงบประมาณแล้ว  การจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการนั้นอาจไม่แล้วเสร็จ  จึงต้องมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงินฯ  ในข้อที่  49  ได้บัญญัติว่า  ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิไดก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน  ให้ท้องถ่ินรายงานการ
อนุมัติขอจ่ายเงินต่อสภาท้องถ่ินไม่เกินระยะเวลา  1  ปี  เพราะฉะนั้นแล้วทางสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า  ได้ประกาศก าหนดการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ถึงวันที่  30  
สิงหาคม  2555  คงจะต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง  จึงขอให้ทางสภาฯ  พิจารณาก าหนดวัน
ประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อกันเงินส่วนน้ี  และขณะนี้ได้ประสานทางผู้อ านวยการกองช่างก าลัง
ด าเนินการประมาณการและออกแบบก่อสร้างอยู่  สรุปจึงขอให้ทางสภาพิจารณา  ประเด็นที่
หนึ่งคือให้ทางสภาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาหนึ่งชุด  ออกไปตรวจสอบพิจารณาให้
การก่อสร้างเป็นไปตามวงเงินและตามที่ได้ออกแบบไว้  และเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่  เหมาะสม  คุ้มค่าหรือไม่  ประเด็นที่สองขอให้ประธานสภานัดประชุมสภา
ในที่ประชุมสภาเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อการกันเงินไว้เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
ขอบคุณค่ะ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

-  ขออนุญาตช้ีแจงต่อที่ประชุม  ห้วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้มีการเปิดสอบประมูลโครงการที่เรา
ได้ขอโอนเงินงบประมาณ  และในขณะนี้ก็ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ  ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  การต่อเติมโรงครัว ห้องเก็บ
อุปกรณ์เครื่องครัวของเทศบาลต าบลเวียงพางค า  มีผู้เสนอราคาต่ าสุดคือ  หจก.....งบประมาณ  
75,000  บาท     
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายวัดหลวงพ่อจีน  ม.1  มีผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดคือ  หจก.....งบประมาณ  70,000  บาท     
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนซอยต๊ะต้องใจ  ม.9  มีผู้เสนอราคา
ต่ าสุดคือ  หจก.สกลคอนสตรัคช่ัน  งบประมาณ  9,500  บาท     
4. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อบริเวณข้างคลองชลประทาน  หน้าวัดป่า
เหมือด ม.9มีผู้เสนอราคาต่ าสุดคือ หจก.เพชรล้านนาสตรัคช่ัน งบประมาณ 1,999,000 บาท 
5. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านดอยงาม  ม.2  มีผู้เสนอราคาต่ าสุดคือ หจก. 
งบประมาณ 121,000 บาท     
6. โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงพาน  ม.3  มีผู้เสนอราคาต่ าสุด
คือ หจก.สกลคอนสตรัคช่ัน  งบประมาณ  115,500  บาท     

-  จากที่ชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็นซึ่งในการบริหารงานงบประมาณของผมในส่วนของฝ่ายบริหารได้
มีการปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาฯ  เกี่ยวกับการจัดล าดับความส าคัญและปัญหาความจ าเป็น

/ เร่งด่วนของประชาชน ... 



๑๙ 

เร่งด่วนของประชาชน  ประกอบการแสวงหางบประมาณจากข้างนอกเข้ามาพัฒนาต าบลเวียง
พางค าของเรา  อยากที่ผมได้น าเรียนแต่ต้นว่าการพัฒนาไม่ใช่กระจุกที่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง  
จากที่ผ่านมาก็ได้มีการกระจายครอบคลุมครบทุกหมู่บ้าน  ผมเห็นว่าโครงการทุกโครงการที่ผม
ได้เข้ามาบริหารงานนี้น่าจะคลอบคลุมทุกหมู่บ้านแล้ว  และขณะนี้เราได้รับการประสานมาจาก  
อบจ.เชียงราย  ว่าจากที่เราได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแคฟซิลบริเวณเส้น
ชลประทาน  และขณะนี้ได้มีการประกวดราคาและมีผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วมีระยะทางอยู่  
1,182  เมตร  ประมาณ  1  กิโลเมตรกว่า  ซึ่งผมคิดว่าในส่วนของหมู่บ้าน  ม.8  ม.9  ที่
มีพืนที่ติดกับคลองชลประทานจะมีการด าเนินการภายในปีนี้  ส่วนโครงการอื่นๆ  เช่นโครงการ
ปรับปรุงผิวถนนทางข้ึนหมู่บ้านผาหมี  ซึ่งมีงบประมาณมากจึงขอน าเรียนว่าทางฝ่ายบริหารได้
มีการพิจารณาบริหารงบประมาณให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

นางกัญชพร  มาลัย 
กรรมการชุมชน ม.10 

-  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอให้ท่านายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาฯ เข้าไปดูพื้นที่
ของ  ม.10  ซ.มาดีรีสอร์ทว่าระดับน้ าขณะนี้ล้นท่วมบ้านเรือนบริเวณนั้น  อยากขอให้น ารถตัก
หน้า-ขุดหลัง ขุดดินที่ถมทางไหลของน้ าให้ด้วยค่ะ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

-  ขอบคุณครับ  ผมพึ่งได้รับรายงานจากสมาชิกสภาฯ  ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกัน
และได้มีการส ารวจซอยมาดีรีสอร์ทและได้มีการประมาณการและเป็นโครงการที่เร่งด่วน  
อย่างไรแล้วผมจะให้ทางกองช่าง  คณะกรรมการตรวจสอบจากสภาฯ  เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่
ท่านได้กล่าวมานี้ต่อไปครับ  ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะให้รถตักหน้า-ขุดหลัง เพื่อบรรเทา
ปัญหาของประชาชน 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สอบถามความเห็นจากสมาชิกสภาฯ  ว่าเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 6 รายการนี้หรือไม่ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    10 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   1 เสียง  

งดออกเสียง   1 เสียง 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สอบถามความเห็นจากสมาชิกสภาฯ  ให้สมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ  จ านวนกี่ท่าน 

นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

-  ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  จ านวน  5  ท่าน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    ๑๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง  

งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

-  ขอเสนอ  นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
ผู้รับรอง  1. นางจันทกานต์  น้อยหมอ  2. นายสงวน  ไชยสมุทร์ 

นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

-  ขอเสนอ  นายสงวน  ไชยสมุทร์ 
ผู้รับรอง  1. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  2. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 

นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล -  ขอเสนอ  นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์ 



๒๐ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรอง  1. นายวิษณุ  จันทร์เทพ  2. นายอ านวย  ก๋าปัญญา 

นายสงวน  ไชยสมุทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

-  ขอเสนอ  นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 
ผู้รับรอง  1. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  2. นายอ านวย  ก๋าปัญญา 

นางจันทกานต์  น้อยหมอ
สมาชิกสภาเทศบาล 

-  ขอเสนอ  นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
ผู้รับรอง  1. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  2. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สรุปจากการที่เสนอรายช่ือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จ านวน 6 รายการ  และมีผู้รับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

1. นายอ านวย  ก๋าปัญญา 

2. นายสงวน  ไชยสมุทร ์

3. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย ์

4. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 

5. นายสมศักดิ์  พรมมินทร ์

-  และขอนัดประชุมสภาเทศบาลในกรณีเร่งด่วนในครั้งต่อไปในวันที่  30  สิงหาคม  2555  
เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 10 คน เพ่ือ
น ารายชื่อเสนอให้นายอ าเภอแม่สาย น าเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พิจารณา
คัดเลือก จ านวน 6 คน  เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการประเมินท้องถิ่น
ฝ่ายสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  (ตามส าเนาหนังสือ ท่ี ชร 54601/1507 ลงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2555) 

นางดารินทร์  ตารินทร์ 

หัวหน้าส านักปลัดฯ 

-  จากที่มีการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2555  ที่ผ่านมาที่เราได้มีการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลคุณธรรม  จริยธรรม  และในข้อที่  32  ได้ระบุว่าให้มี
คณะกรรมการชุดหนึ่ง  โดยมีประธานสภาฯ  เป็นประธานคณะกรรมการ  รายช่ือของสมาชิก
สภาก็ได้มีการแต่งตั้งไว้แล้ว  โดยจะมีผู้ก ากับดูแลคือผู้ว่าราชการจังหวัด  และเราได้ท าหนังสือ
ไปทางอ าเภอไปแล้ว  และให้มีการคัดเลือกจ านวน 6 คน  มาเป็นคณะกรรมการร่วมกับสมาชิก
สภาฯ  เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการประเมินท้องถ่ินฝ่ายสภาเทศบาลต าบล
เวียงพางค า  ทางหัวหน้าส านักงานท้องถ่ินอ าเภอแม่สายได้ประสานมาว่าหนังสือได้น าเรียนถึง
ท่านนายอ าเภอแม่สายแล้ว  และท่านนายอ าเภอแม่สายได้แจ้งว่าอ านาจหน้าที่ยังเป็นของผู้ว่าฯ  
อยู่แต่ว่าท่านได้ให้สมาชิกสภาฯ  เสนอช่ือผู้ที่ควรจะมาเป็นกรรมการให้เสนอมา  10  รายช่ือ
แล้วจะมีการพิจารณาคัดเลือกกลับมา  6  รายช่ือเพื่อจะได้ออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เนื่องจากยังมีการพิจารณารายช่ือยังไม่ครบตามจ านวน  ทางสมาชิกสภาได้หารือกันแล้วจึง
ขอเลื่อนการเสนอรายช่ือในครั้งนี้ไปก่อน  โดยจะพิจารณาในการประชุมสภาครั้งต่อไป 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

 

/ 6.2 เรื่อง การพิจารณาแนวทาง ... 



๒๑ 

 6.2 เรื่อง การพิจารณาแนวทางแก้ไขการวางท่อระบายน้ า  หมู่ท่ี 2 บ้านดอยงาม  และ   
หมู่ท่ี 7   บ้านห้วยน้ าริน เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าเอ่อล้น ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 7 บ้านห้วยน้ ารินและหมู่ท่ี 2 บ้านดอยงาม 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ในหัวข้อนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

- เทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2 ตามหนังสือที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้านดอยงามหมู่ที่ 2 ที่ พิเศษ 24/2555 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง รายงานผล
การประชุมประชาคมของหมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00 
น.  ณ ศาลารวมใจ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ านวน 34 คน และที่ประชุมมีมติเป็นเอก
ฉันท์ ไม่เห็นชอบในการด าเนินโครงการวางท่อระบายน้ า ดังกล่าว 
-  เทศบาลได้เข้าไปด าเนินการทางแก้ไขการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม  และหมู่ที่ 
7   บ้านห้วยน้ าริน  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าเอ่อล้น ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ ารินและหมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม   ครั้ง
แรกทางหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  ได้มีการจัดประชุมประคมขึ้นและมีมติเห็นชอบให้มีการแบ่งทางน้ า  
แต่ต่อมาผู้ใหญ่บ้าน  ม.2  ได้ช้ีแจงว่าการจัดประชุมประชาคมครั้งแรกผู้เข้าร่วมประชุมไม่ใช่
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  จึงเป็นเหตุให้มีการประชุมประชาคมขึ้นใหม่อีกครั้งโดยน าผู้ได้รับ
ผลกระทบจริงเข้ามาร่วมประชุมหารือกันเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดข้ึน  และมีมติ
เห็นชอบให้ทางเทศบาลด าเนินโครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม และ   หมู่ที่ 7   
บ้านห้วยน้ าริน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมน้ าเอ่อล้น ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ ารินและหมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม 

-  ขอน าเรียนต่อที่ประชุมว่าการแก้ไขปัญหาเราต้องแก้ไขไปในระยะยาวและค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหมู่บ้านข้างเคียงด้วย  ในการด าเนินการโครงการจะได้มีการหารือ
ร่วมกันระหว่างกองช่างกับประชาชนและเทศบาลต าบลแม่สายต่อไป 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

 6.3 เรื่อง การพิจารณาแนวทางแก้ไข ปัญหา ประชาชน  ตามโครงการพัฒนา “สังคม
ปลอดภัย  สุขใจประชาชน” (ดอยช้างงู หมู่ท่ี 1 ต าบลเวียงพางค า) 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ในหัวข้อนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

- เทศบาลต าบลเวียงพางค าได้รับหนังสือ จากมูลนิธิพระอินทราทิตย์ศรีล้านนา ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขอการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา “สังคม
ปลอดภัยสุขใจชุมชน”  เนื่องจากมูลนิธิพระอินทราทิตย์ศรีล้านนา  ได้ตรวจสอบการปรับพื้น
ถนนและที่ดินต่อเนื่องบริเวณหน้าวัดถ้ าผาจมถึงถนนทางขึ้นดอยช้างงู (ดอยดาวดึงส์) แล้ว
พบว่ากลุ่มของนายทุนพัฒนาที่ดินเพื่อจัดสรรขายใช้รถแมคโครตักดินรุกเขตถนนเดิมเข้าไปลึก
มาก และขุดดินสูงชันด้านข้าง ถ้าฝนตกดินจะพังทลาย ถนนก็จะเสียหาย 

 

/ ในข้ันต้นผมได้ประสานกับทางมูลนิธิฯ ... 



๒๒ 

-  ในข้ันต้นผมได้ประสานกับทางมูลนิธิฯ  แล้ว่าการก่อสร้างถนน  คสล.  บริเวณทางข้ึนบริเวณ
หน้าวัดถ้ าผาจมถึงถนนทางขึ้นดอยช้างงู (ดอยดาวดึงส์)   นั้นเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ
เทศบาล  ผมจึงได้ประสานท าหนังสือเป็นโครงการไปเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากทาง  
อบจ.เชียงราย  เพื่อพิจารณาโครงการนี้ต่อไปจึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

 6.4 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินของเทศบาลต าบลเวียงพางค า         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2555 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ในหัวข้อนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

-  การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินของเทศบาลต าบลเวียงพางค า         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 

-  ข้อกฎหมาย   มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง    (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖ “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ  สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี” และสอดคล้องตามนัย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ การ
บริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
-  ข้อพิจารณา นายกเทศมนตรีรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕5๕ 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2555  ตามเอกสารประกอบ  จ านวน  10  ฉบับ 

-  ท่านจะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ปี  พ.ศ. 2555  อย่างที่ผมได้น าเรียนแต่ต้นว่า
โครงการบางโครงการซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการด าเนินการแต่ว่าได้ท าโครงการไว้แล้วทั้งนี้ในการ
ประสานการปฏิบัติงานอาจมีข้อบกพร่องไปบ้าง  จึงขอน าปัญหาเหล่าน้ีไปแก้ไขใน
ปีงบประมาณต่อไป  ท่านจะเห็นว่าการใช้จ่ายเงินในการบริหารงานจะเต็มไปด้วยความคุ้มค่า
ทุกบาททุกสตางค์  และการใช้จ่ายเงินของเราน้ันเราได้มีการจัดประชุมเพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน  ในส่วนของการบริหารงบประมาณในปีต่อผมได้มีการปรึกษาหารือกับฝ่าย
บริหารและสมาชิกสภาฯ  เพื่อจัดล าดับความส าคัญของสภาพที่เกิดข้ึนจริงของแต่ละหมู่บ้าน  
ทั้งนี้ผมอยากให้ทางสมาชิกสภาตรวจสอบลงพื้นที่แต่ละโครงการ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
กับการเสียภาษีของประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินของเราต่อไป 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

-  ขอฝากท่านประธานสภาในการบรรจุวาระการประชุมตรวจสอบรายละเอียดของวาระการ
ประชุมให้ถูกต้อง  เช่น  วงเงินงบประมาณที่ได้สอบถามในวาระที่  5  วงเงินสองล้ายสี่แสน  
กับล้านหกกว่า  มันมีที่มาที่ไปแตกต่างกันอย่างไร  รวมถึงในวาระที่  6  ข้อที่  6.1 , 6.2  
เช่นกันหากจะบรรจุในวาระการประชุมควรจะมีการหารือกับผู้บริหารให้เรียบร้อยก่อน  ว่าจะ
น ามาพิจารณาร่วมกันหรือแจ้งเพื่อทราบ     

 

/ เรียนท่านประธานสภา ... 



๒๓ 

นายประพันธ์  ไชยวงค์ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ม.1 

-  เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  มีเรื่องช้ีแจงเกี่ยวมูลนิธิพระอินทราทิตย์
ศรีล้านนา  ขอให้ท่าพิจาณาโครงการที่ทางมูลนิธิที่เสนอเข้ามาตามหลักเหตุและผลที่แท้จริง  
เพราะว่ารูปแบบของมูลนิธิจะเป็นวัดก็ไม่ใช่  ส านักสงฆ์ก็ไม่ใช่  มีการเรี่ยไรเงินบริจาคโดยการ
แอบอ้างว่าเป็นโครงการของหมู่ที่  1  ท าให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของหมู่บ้าน  ในแต่ละ
ปีจะมีการจัดผ้าป่าและกฐินและจ านวนเงินทางหมู่บ้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้และส่งผล
ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้น าหมู่บ้านไปด้วย  มีประชาชนที่ร่วมบริจาคเงินท้วงติงมาว่ารับเงิน
บริจาคไปแล้วแต่ไม่เห็นมีการสร้างอะไรที่เป็นช้ินเป็นอันจ านวนเงินที่ได้มาหายไปไหนหมด 

-  หากทางเทศบาลจะด าเนินโครงการก่อสร้างถนนกระผมก็มีความเห็นด้วยเพราะจะเป็นการ
เช่ือมเส้นทางไปยังหมู่ที่  2  บ้านดอยงาม  อาจจะเป็นประโยชน์ในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

-  ขอสอบถามอีกเรื่องของเงินเหลือจ่ายที่โอนมาถ้าเป็นไปได้ทุกๆ  ปี  หากมีเงินที่เหลือจ่ายผม
อยากให้เทศบาลออกประชาคมทุกหมู่บ้าน  แต่ที่ท่านได้มาช้ีแจงรายละเอียดนี้ท่านได้สอบถาม
ปัญหาจากหมู่บ้านหรือท่านเลือกมาจากแผนสามปีของเทศบาล 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

-  ขอแจ้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าท่านใดได้ฟังรายการวิยุท้องถ่ินของหนานโฮ๊ะ  เวลา
ประมาณบ่ายสามโมงกว่า  ส่วนตัวผมได้รับฟังแล้วเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเทศบาล
ของเรา  เพราะรู้สึกว่าผู้จัดรายการกล่าวพาดพิงการท างานของเทศบาลโดยไม่ทราบข้อมูล
รายละเอียดที่แท้จริง  และผมได้มีการประสานท าความเข้าใจกับผู้จัดรายการวิทยุไปแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้จัดรายการกล่าวอ้างว่าเทศบาลต าบลเวียงพางค าปล่อยให้ผู้ประกอบการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้  ซึ่งผมก็ได้ช้ีแจงไปแล้วว่าทางเทศบาลไม่มีอ านาจในการอนุญาตให้ผู้ปรกอบการเข้า
มาท าประโยชน์ในพื้นที่  มีหน้าที่เพียงแต่ให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเท่านั้น  ใน
ส่วนของการอนุญาตเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้  และมีประชาชนจากหมู่ที่  1  ร้องเรียน
เรื่องดินสไลด์  ทั้งนี้ก็ไม่อาจทราบถึงวัตถุประสงค์ของผู้ร้องเรียน  เพราะในความเป็นจริงทาง
เทศบาลโดยกองช่างและรองวีรยุทธได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและได้ด าเนินการแก้ไขไป
เบื้องต้นแล้ว  แต่กลับมีการร้องเรียนเข้ามาอีก  ต่อมาทางผู้จัดรายการได้มีการโทรเข้ามาว่าได้มี
การแก้ข่าวให้เรียบร้อยแล้ว 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  บัดน้ี เราก็ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ  มาครบตามระเบียบวาระการประชุม สภาเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และขอขอบคุณฝ่าย
บริหารท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม
ในวันน้ีเป็นอย่างสูง ผมขอปิดการประชุมสวัสดีครับ  

เลิกประชุมเวลา  ๑1.45  น. 

 

(ลงช่ือ)  นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 



๒๔ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว  เห็นว่า ถูกต้อง 

เมื่อวันท่ี    29  สิงหาคม  ๒๕๕๕         
 

 
      (ลงช่ือ)  นายสมศักดิ์  พรมมินทร ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

(นายสมศักดิ์  พรมมินทร์) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
      (ลงช่ือ) นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
      (ลงช่ือ)  นางสาวศิริลักษณ์  โสภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 (นางสาวศิริลักษณ์  โสภา) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า   สมัยสามัญ ท่ี   3  ครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี    ๒7   สิงหาคม   ๒๕๕๕  
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ   สมัยที่    3    ครั้งท่ี    3    ประจ าปี   ๒๕๕๕  เมื่อวันท่ี    30  สิงหาคม  ๒๕๕๕    
จึงได้ลงชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
 
 

(ลงช่ือ)  นายสุค า   วินัน  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายสุค า   วินัน) 

   ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

 


